



24 ตุลาคม 2561

- ➔ ผู้ส่งออกหวั่นคู่ค้าหนีซื้อข้าวหอมกัมพูชา
- ➔ กัมพูชาต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดราคาไฟฟ้า
- ➔ เงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพืชผลเพิ่มขึ้น
- ➔ FTA 'อียู-เวียดนาม' ปลดล็อกการค้า-ดึงดูดลงทุน
- ➔ เวียดนามฮึดใช้ของผลิตในประเทศ
- ➔ บุกซีแอลเอ็มวีขยายปีกประกันภัย



ผู้ส่งออกหัวน้าคั่วหนึ่ซื้อข้าวหอมกัมพูชา

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า กรณีที่ข้าวหอมของกัมพูชาได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ว่า ต้องยอมรับตลาดให้ความสนใจกับข้าวหอมมะลิของกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งมีโควตาพิเศษให้กับข้าวหอมมะลิกัมพูชาสำหรับนำเข้าไปจีนปีละ 2 แสนตัน ซึ่งตลาดที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นตลาดจีน สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ล้วนเป็นตลาดใหญ่ของไทยและนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ ดังนั้นในอนาคตหากไทยยังไม่ปรับปรุงเรื่องพันธุ์ข้าวอาจสูญเสียตลาดนี้ไปได้ เพราะราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาถือว่าถูกกว่าไทยมาก โดยราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอมมะลิไทยราคาอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

24/10/61

กัมพูชาต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดราคาไฟฟ้า

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ออกคำขอสำหรับข้อเสนอในการเลือก บริษัท ที่ให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาของการประเมินราคาประหยัดเต็มศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ PV ในกัมพูชา UNDP เน้นย้ำว่าค่าใช้จ่ายของ PV ลดลง 83% ในรอบ 10 ปีและคาดว่าจะลดลงอีก 70% ภายในปีพ. ศ. 2593 โดยเพิ่มว่า ความเป็นไปได้ทางเทคนิคของพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มมากขึ้นโดยการลดลงของราคา การจัดเก็บแบตเตอรี่ซึ่งมีความก้าวหน้ากลายเป็นทางออกสำหรับปัญหาความผันแปรที่เกิดขึ้นกับรูปแบบใหม่ของพลังงานหมุนเวียน ความต้องการไฟฟ้าของประเทศกัมพูชามีการใช้น้ำและถ่านหินคิดเป็น 40% และ 36% ของปริมาณไฟฟ้าตามลำดับ มีการนำเข้าไฟฟ้าอีก 19%

ที่มา : <https://www.pv-magazine.com/2018/10/23/cambodia-needs-solar-to-drive-down-electricity-prices/>

23/10/61

เงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพืชผลเพิ่มขึ้น

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเมียนมา (MADB) ของกำลังเพิ่มเงินให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถครอบคลุมต้นทุนการผลิตได้ตั้งแต่ K50,000 ต่อเอเคอร์ไปจนถึง K100,000 ต่อเอเคอร์กระทรวงการคลังและการคลัง (MOPF) กล่าวในแถลงเมื่อวานนี้ MADB ให้เงินกู้ยืมแก่พืชเช่นข้าวถั่วต่างๆฝ้ายและข้าวโพดเพื่อช่วยเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวพืชผลในฤดูเก็บเกี่ยว ในปี 2016 ธนาคารได้เพิ่มเงินให้สินเชื่อแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่ K100,000 ต่อเอเคอร์ไปจนถึง K150,000 ปีที่ผ่านมาเงินให้สินเชื่อสำหรับพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้นเป็น K50,000 ต่อเอเคอร์จาก K20,000

ที่มา : <https://www.mmtimes.com/news/loans-help-farmers-crops-be-increased.html>

23/10/61

FTA 'อียู-เวียดนาม' ปลดล็อกการค้า-ดุลลงทุน

แถลงการณ์ของคณะกรรมการสหภาพยุโรป (อียู) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นขออนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีกับ "เวียดนาม" จากสหภาพของอียูทั้งหมด 28 ประเทศ รวมถึงจากรัฐสภาของยุโรปด้วย คาดว่าขั้นตอนสุดท้ายจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อตกลง EVFTA เตรียมจะยกเลิกภาษีศุลกากร 99% ของสินค้านำเข้าทั้งหมด ยกเว้นใน บางหมวดสินค้าที่กำหนดให้มีระยะเวลา และถูกจำกัดด้วยโควตา แถลงการณ์ระบุว่า เวียดนามจะลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ของอียู จาก 78% เหลือ 0% ในระยะเวลา 10 ปี สำหรับอะไหล่รถยนต์ปัจจุบันภาษีนำเข้า 32% และรถบัส/ไบก์เครื่องยนต์ 150 ซีซีขึ้นไป อัตราภาษีนำเข้าอยู่ที่ 75% ก็จะปรับลดเป็น 0% ในระยะเวลา 7 ปี นอกจากนี้ ภาษีนำเข้าไวน์และสุราจากอียู ที่ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 50% เวียดนามจะปรับลดภาษีให้เหลือ 0% ในระยะเวลา 7 ปีเช่นกัน ขณะที่คำมั่นสัญญาของอียูต่อเวียดนาม คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเวียดนามในตลาดอียู อาทิ ชา Moc Chau และเมล็ดกาแฟ Buon Ma Thuot สินค้าส่งออกเบอร์ตัน ๆ ของเวียดนาม ที่น่าสนใจก็คือ อียูจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม โดยเฉพาะ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้า ให้เหลือ 0% จาก 12% เป็นเวลา 7 ปี โดยที่เวียดนามจะต้องใช้วัตถุดิบจากอียู หรือประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับอียู เช่น เกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าร่วมกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

24/10/61

เวียดนามฮิตใช้ของผลิตในประเทศ

ข้อมูลล่าสุดเผยแพร่ในการประชุมเพื่อทบทวน "การให้ อัตลักษณ์สินค้าเวียดนาม-ภูมิใจในสินค้าเวียดนาม" บ่งชี้ว่า ชาวเวียดนามกว่า 60% จะซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่า สินค้าต่างประเทศ และ 54% แนะนำญาติ ตลอดจนเพื่อนฝูงให้ซื้อสินค้าผลิต ในเวียดนาม ตอกย้ำว่าสินค้าประเภทต่างๆ ที่ผลิตในเวียดนามยังคงได้รับความนิยมในช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวนกว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นติดต่อกัน เป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การกระจายสินค้าหรือการจัดจำหน่ายและการบริโภคสินค้าที่ผลิตในเวียดนาม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

24/10/61

บุกซีแอลเอ็มวีขยายปีกประกันภัย

ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย เปิดเผยว่ามีแผนขยายการฝึกอบรมด้านบุคลากรของธุรกิจประกันภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV หลังจากได้ทดลองฝึกอบรมที่ สปป.ลาวกับเมียนมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีหน้ามีแผนขยายต่อไปยัง กัมพูชา และในอนาคตจะไปเวียดนาม รวมถึงยังมีแผนร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดตั้งสถาบันประกันภัยของแต่ละประเทศขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามทางสถาบันประกันภัยยังเตรียมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันประกันภัยจากอังกฤษ ในการวางแผนวางฝึกอบรมไว้แล้ว รวมถึงการมีความร่วมมือกับทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเพื่อต้องการพัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่มากโดยในเบื้องต้นเราได้เป็นศูนย์สอบนักคณิตศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยในปี 61 มีตัวแทนประกันภัยชีวิตผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันฯประมาณ 10,000 รายและนายหน้าประกันภัยวินาศภัยประมาณ 8,000 คน

ที่มา: เดลินิวส์

23/10/61